
 
 
 

ระเบียบวาระสรปุการประชุม 
โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ประชาชาชนในอ าเภอชะอวด  จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๖๔ 
คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. นโยบาย ทิศทาง จุดเน้น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ  2564 
                 ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (DHB) และบทบาทหน้าท่ี 
                     ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล  
 ๓. สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในพื้นท่ีอ าเภอชะอวด 
 ๔. ค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอชะอวด ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนรายงานการประชุม 
 2.1 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องและแจ้งเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ผลการด าเนินงานประเด็นพฒันา พชอ. ปี ๒๕๖๓ 
 ๓.๒ การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร (ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ รพ.ชะอวด) 
 ๓.๓ การจัดการขยะในชุมชน (ผู้รับผิดชอบ ผอ.รพสต.บ้านเขาพระทอง) 
 ๓.๔ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร (ผู้รับผิดชอบ นางธรรมพร บัวเพชร์) 
 ๓.๕ สถานการณ์โรคโควิด-19 (ผู้รับผิดชอบ นางธรรมพร บัวเพชร์) 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อการพิจารณา 
 ๔.๑ ประเด็นการพัฒนาการ พชอ.ปี ๒๕๖๔ จากการหารือของมติคณะกรรมการ จากการแสดงความคิดเห็น 
เหตุผลต่างๆ สามารถสรุปได้ประเด็นดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การจัดการสุขภาพวิถีไทยห่างไกลโรค (ส่ิงแวดล้อม+ขยะ) เนื่องจากชะอวดมีต าบลท่ีการจัดการด้าน
ขยะอยู่บ้างแล้ว เช่นต าบลเขาพระทอง ต าบลท่าประจะ ต าบลท่าเสม็ด เพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมท้ังอ าเภอ คุณวาสนา 
เสนอการตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหารสดท่ีมาจากตลาดหัวอิฐ เป็นแหล่งท่ีแม่ค้าในอ าเภอชะอวดซื้อมาจ าหน่ายมากท่ีสุด โดย
ให้สามารถตรวจให้ได้จ านวนมากท่ีสุดท่ีจะมากได้ เพื่อลดสารปนเปื้อนในเขตอ าเภอชะอวด คุณนิพนธ์เสนอ ขยะหน้า สสอ.จาก
การขายสินค้าของแม่ค้าในเขตเทศบาล โดยให้ก าหนดให้มีแนวทางการด าเนินงานของอ าเภอ และของเทศบาล 
  ๔.๑.๒ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยการยกระดับตรวจร้านช าให้เป็นรูปธรรม ก าหนดจุด Lanmarke
ของอ าเภอชะอวด 
  ๔.๑.๓ งานอุบัติเหตุ เนื่องจากชะอวดมีถนนสายหลักผ่าน คือสาย ๔๑ ระยะทางหลายกิโลเมตร จากสถิติท่ี
ผ่านมามีแนวโน้มลดลง จึงด าเนินการต่อ 
  ๔.๑.๔ To be number one เนื่องจากเป็นโครงการพระราชด าริ โดยมีเป้าหมายเน้น สถานศึกษา ชุมชน 
สถานประกอบการ 
 



ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
  ๕.๑.๑ แนวทางการประเมิน พชอ. ปี ๒๕๖๔ ช้ีแจงให้คณะกรรมการทุกคนทราบ 
    มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
  ๕.๑.๒ ประธาน อสม.บ้านสามแยก เสนอเรื่องการลดอุบัติเหตุถนนสายบางน้อย ชะอวด ให้มีการสวมหมวก
กันน๊อค ร้อยละ ๑๐๐ โดยร่วมมือกับบริษัทขายรถ จยย.ในพื้นท่ีอ าเภอชะอวดเพื่อสร้างกระแส 
  ๕.๑.๓ คุณประพันธ์โชค เสนอการลดปัญหาอุบัติเหตุ ให้เป็นปัญหาของอ าเภอ โดยให้มีการต้ังอนุ
คณะกรรมการในการด าเนินงาน 
  ๕.๑.๔ คุณทัศนีย์ เสนอให้ต ารวจเพิ่มการเป่าหาปริมาณแอลกอฮอร์ในเลือดให้มากกว่าเดิม 
 
                                                                                        นายวิเชียร  สังขานุ 
                                                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                                        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                                   ประชุมเสร็จเวลา 16.30 น. 


